

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ năm học 2024 - 2025

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 - 2025; Căn cứ vào kế hoạch năm học của Liên đội Trường Tiểu học Trần Văn ƠN nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của thiếu nhi trong nhà trường. Góp phần giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Liên đội Trường Tiểu học Trần Văn ƠN xây dựng kế hoạch tổ chức "Sinh hoạt dưới cờ", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các giờ sinh hoạt Liên đội dưới cờ nhằm giáo dục truyền thống, mở rộng vốn kiến thức và hiểu biết cho đội viên thông qua các chủ đề, chủ điểm sinh hoạt của từng tuần, từng tháng; tạo điều kiện để các em nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em.
- Tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh để các em thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, giúp các em tham gia tích cực và mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể; giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Các hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức trong sáng, tính tích cực xã hội, khả năng giao tiếp, ứng xử, ý thức tổ chức kỷ luật cho thiếu nhi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Thời gian tổ chức:** Giờ sinh hoạt Liên đội dưới cờ được gắn với Lễ Chào cờ đầu tháng, đầu tuần của nhà trường; được tổ chức tối đa trong 01 tiết học (thời gian 35 phút).
- Địa điểm tổ chức:** Giờ sinh hoạt Liên đội dưới cờ được tổ chức tại sân trường ngay dưới sân cờ.

3. Quy mô tổ chức: Toàn Liên đội.

4. Đối tượng tham gia: 100% học sinh đang học tập và sinh hoạt tại Liên đội theo các khối lớp. Ngoài ra, có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên và phụ trách các chi đội; các lớp Nhi đồng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

1. Nội dung

Nội dung sinh hoạt Liên đội dưới cờ được thiết kế gắn với chủ đề, chủ điểm hàng tháng trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học của Liên đội; kế hoạch năm học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá của nhà trường, tập trung vào 6 mảng hoạt động của Đội:

- Hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống: Giúp thiếu nhi nâng cao hiểu biết về truyền thống cách mạng của dân tộc, Đảng, Bác Hồ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc; bồi dưỡng cho các em các giá trị đạo đức, lòng nhân ái, nếp sống văn minh; biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, ông bà, cha mẹ, thầy cô.

- Hoạt động hỗ trợ học tập, văn hoá: Giúp thiếu nhi có phương pháp học tập đúng đắn, rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật trong việc thực hiện nề nếp, nội quy nhà trường; biết vận dụng và đưa vào cuộc sống những kiến thức đã được học trong nhà trường. Nhờ đó, có thể củng cố được những kiến thức đã học, đồng thời mở rộng tầm hiểu biết đối với thế giới xung quanh.

- Hoạt động vui chơi giải trí và phát triển: Tạo điều kiện để các em vui chơi, giải trí, góp phần rèn luyện ý thức tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương bạn bè; giúp các em rèn luyện thể chất, có sức khoẻ, óc thẩm mỹ, có nếp sống lành mạnh, biết giao tiếp ứng xử trong xã hội.

- Hoạt động lao động - sáng tạo: Giúp thiếu nhi làm quen với lao động, biết yêu lao động, yêu quý và tôn trọng thành quả lao động. Rèn luyện cho các em kỹ năng tự phục vụ bản thân và gia đình; gắn bó với đời sống xã hội, với quê hương đất nước, góp phần làm đẹp thêm quê hương; bước đầu hình thành cho các em ý thức, thái độ và tác phong của người lao động tự giác, có kỉ luật và sáng tạo.

- Hoạt động xã hội: Giúp thiếu nhi xây dựng những tình cảm tốt đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm của lớp măng non đất nước trong thời kỳ mới, hình thành cho các em đức hy sinh, lòng nhân ái, vị tha, tinh tích cực xã hội, chủ động, góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Khơi dậy trong các em ý thức thực hiện pháp luật; tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế: Giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng giao tiếp, biết chia sẻ, thăm hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Tạo điều kiện để các em hiểu biết thêm về tổ chức và hoạt động của các bạn thiếu nhi quốc tế, nhất là thiếu nhi trong khu vực. Tăng cường tình đoàn kết, hợp tác ngày một tốt hơn của thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi thế giới.

Yêu cầu: Nội dung các buổi sinh hoạt Liên đội dưới cờ phải đảm bảo mục đích giáo dục, được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, dễ thực hiện, góp phần rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen có ích cho các em; góp phần củng cố, nâng cao kiến thức mà các em đã được học trên lớp.

2. Hình thức tổ chức

Liên đội tổ chức kết hợp chào cờ đầu tháng (tuần 1).

Mỗi chi đội, lớp tuần sẽ tổ chức tuần 2,3,4 hoạt động gắn với chủ đề của mỗi tháng, các chi đội, lớp đăng kí tham gia với 1 hình thức, có thể tham khảo một số hình thức sau:

- Hình thức sân khấu hóa: Được tiến hành theo đặc trưng của nghệ thuật sân khấu nhằm chuyên tải các nội dung cần tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi, bao gồm các thể loại: Hát múa, kể chuyện, hoạt cảnh truyền thống, tiểu phẩm, hóa trang, múa rối...

- Hình thức giao lưu, nói chuyện chuyên đề: Thông qua hình thức này nhằm tư vấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các em thông qua từng chủ đề, chủ điểm của buổi sinh hoạt; tạo điều kiện để các em được giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ các vấn đề có liên quan tới thiếu nhi mà các em đang quan tâm.

- Hình thức tuyên truyền măng non: Thông qua hoạt động của các đội tuyên truyền măng non nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin cho thiếu nhi về các phong trào, các hoạt động của Đội; các kiến thức pháp luật có liên quan tới trẻ em, truyền thông bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng tránh các tệ nạn xã hội.

- Hình thức tổ chức trò chơi: Hình thức này có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với thiếu nhi, vừa đáp ứng nhu cầu của các em, vừa là một phương thức giáo dục có hiệu quả về nhiều mặt: Sức khỏe, công tác xã hội, phát triển năng khiếu, tư duy, rèn luyện đạo đức.

Yêu cầu: Hình thức tổ chức sinh hoạt Liên đội dưới cờ vừa phải gắn với Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội, vừa phải đảm bảo các yếu tố sinh động, hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn các em; tạo cho các em một môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, hướng các em tới mục tiêu “Học mà chơi - chơi mà học”.

3. Chương trình sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt Liên đội dưới cờ cần được thiết kế đảm bảo các nội dung sau:

- Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội: Các chi đội tập trung xuống sân trường để tham dự Lễ Chào cờ của Liên đội. Các chi đội xếp đội hình hàng dọc theo vị trí quy định của Liên đội (5 phút).

- Đánh giá và triển khai hoạt động: Sau phần nghi lễ chào cờ, lớp trực tuần lên nhận xét, đánh giá các hoạt động của toàn Liên đội trong tháng trước; tuần trước. (thời gian không quá 10 phút).

- Hoạt động giáo dục kỹ năng hoặc biểu diễn của chi đội, lớp: Sau phần đánh giá và triển khai hoạt động của Liên đội là hoạt động giáo dục kỹ năng hoặc biểu diễn của một chi đội theo kế hoạch và chủ đề đã được phân công (thời gian khoảng 20 phút).

- Thi đua khen thưởng: Kết thúc mỗi tháng Liên đội sẽ sơ kết, lựa chọn và trao thưởng cho 01 chi đội thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt Liên đội dưới cờ. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dặn dò, phân công các chi đội chuẩn bị nội dung kỳ sinh hoạt tiếp theo trên cơ sở kế hoạch và chủ đề đã triển khai.

IV. KẾ HOẠCH SINH HOẠT DƯỚI CỜ THEO THÁNG

(Chủ điểm có thể thay đổi theo tình hình thực tế)

Tháng	Chủ điểm	Nội dung trọng tâm	Hình thức tổ chức	Thời gian thực hiện	Người thực hiện
THÁNG 9/2024	Truyền thông nhà trường	- Lớp 1: Tìm hiểu về nhà trường, làm quen với bạn bè, thầy cô. - Lớp 2: Giới thiệu trường Tiểu học của em. - Lớp 3: Xây dựng nội quy lớp học - Lớp 4,5: Tổ chức bầu cán bộ lớp; Nội qui nhà trường & nhiệm vụ học tập của HS.	Lớp học	Tuần 1	GVCN
		Lớp 1-5: “Chúng em với an toàn giao thông”.	Toàn trường	Tuần 2	BGH, TPT Đội
		- Lớp 1: Trang trí lớp học - Lớp 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện “Trường xanh - sạch - đẹp”. - Lớp 3: Trang trí lớp - Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 1 (Tiết 1) - "Lễ hội trăng rằm".	Lớp học	Tuần 3	GVCN
		Lớp 1-5: - Truyền thông “Vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh”.	Lớp học	Tuần 4	GVCN
THÁNG 10/2024		Lớp 1-5: “Tôn vinh người phụ nữ em yêu” - Tìm hiểu về ngày 15/10; 20/10	Toàn trường	Tuần 5	BGH, TPT Đội
		Lớp 1: Thân thiện với bạn bè Lớp 2: Nói lời hay, làm việc tốt Lớp 3: Ý đẹp, lời hay Lớp 4,5: Chuyên đề “Văn hóa đọc với thiếu nhi”	Lớp học	Tuần 6	GVCN

Tháng	Chủ điểm	Nội dung trọng tâm	Hình thức tổ chức	Thời gian thực hiện	Người thực hiện
	Chăm ngoan học giỏi	Lớp 1-5: Chuyên đề: Thiếu nhi với ngày hội đọc sách.	Lớp học	Tuần 6	GVCN
		Lớp 1-5: “Trường học an toàn” - Tuyên truyền phòng chống tệ nạn học đường	Lớp học	Tuần 7	GVCN
		Lớp 1: Thi đua thực hiện năm điều Bác Hồ dạy. Lớp 2: Thiếu nhi chúng em đoàn kết chăm ngoan. Lớp 3: Chăm ngoan, học giỏi. Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 1 (Tiết 2)	Lớp học	Tuần 8	GVCN
THÁNG 11/2024	Tôn sư trọng đạo	Lớp 1-5: Nhớ ơn thầy cô	Toàn trường	Tuần 9	BGH, TPT Đội
		Lớp 1: Thi đua “ Tháng học tốt - Tuần học tốt”. Lớp 2: Thi đua “ Tháng học tốt - Tuần học tốt” Lớp 3: Hoa tặng cô.	Lớp học	Tuần 10	GVCN
		Lớp 1-5: Vì môi trường - Hãy hành động.	Lớp học	Tuần 11	GVCN
		Lớp 1-5: Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20.11	Lớp học	Tuần 11	GVCN
		Lớp 1: Kính yêu thầy cô. Lớp 2: Kính yêu thầy cô - Thân thiện với bạn bè. Lớp 3: Viết thư (Thiệp chúc mừng) gửi thầy cô. Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 2 (Tiết 1)	Lớp học	Tuần 12	GVCN
		Lớp 1: Tri ân thầy cô. Lớp 2: Tri ân thầy cô. Lớp 3: Kính yêu thầy cô Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 2 (Tiết 2)	Lớp học	Tuần 13	GVCN

Tháng	Chủ điểm	Nội dung trọng tâm	Hình thức tổ chức	Thời gian thực hiện	Người thực hiện
THÁNG 12/2024	Uống nước nhớ nguồn	Lớp 1-5: Uống nước nhớ nguồn - Nghe kể chuyện “Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam”	Toàn trường	Tuần 14	BGH, TPT Đội
		Lớp 1: Thiên nhiên tươi đẹp quê em. Lớp 2: Truyền thống cách mạng quê em. Lớp 3: Truyền thống cách mạng quê em. Lớp 4,5: Phát động phong trào thi đua Chào mừng ngày 22/12: Noi gương anh bộ đội Cụ Hồ.	Lớp học	Tuần 15	GVCN
		Lớp 1-5: Hội Khỏe Phù Đổng	Toàn trường	Tuần 15	BGH, TPT Đội, GV toàn trường
		Lớp 1-5: Thực hiện tốt 5 điều bác dạy TN -ND	Lớp học	Tuần 16	BGH, TPT Đội
		Lớp 1: Hưởng ứng: “Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”. Lớp 2: Em là chiến sĩ nhỏ. Lớp 3: Noi gương chú bộ đội. Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 2 (Tiết 1)	Lớp học	Tuần 17	GVCN
		Lớp 1: Vui văn nghệ với chủ đề: “Hát về chú bộ đội”. Lớp 2: Hòa bình, hữu nghị Lớp 3: Em là chiến sĩ nhỏ Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 3 (Tiết 2)	Lớp học	Tuần 18	GVCN
		Lớp 1-5: Ngày tết quê em	Toàn trường	Tuần 19	BGH, TPT Đội
THÁNG 01/2025					

Tháng	Chủ điểm	Nội dung trọng tâm	Hình thức tổ chức	Thời gian thực hiện	Người thực hiện
	Truyền thống dân tộc	Lớp 1: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng để đón Tết Lớp 2: Sắc màu Văn hóa Tết Việt Lớp 3: Làm thiệp chúc Tết Lớp 4,5: Mùa xuân & truyền thống văn hóa quê hương em - Suy tầm tranh, ảnh về quê hương đất nước - Thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ - Thi tìm hiểu về Đảng Bộ Quận Hồng Bàng	Lớp học	Tuần 20	GVCN
		Lớp 1-5: Em yêu cây xanh	Lớp học	Tuần 21	GVCN
		Lớp 1: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết. Lớp 2: Ngày xuân và nét đẹp truyền thống quê hương Lớp 3: Ngày xuân trên quê hương em Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 4	Lớp học	Tuần 22	GVCN
THÁNG 2/2025	Mừng Đảng- Mừng xuân	Lớp 1-5: “Lá lành đùm lá rách” Nuôi lợn tình thương	Toàn trường	Tuần 23	BGH, TPT Đội
		Lớp 1: Vui văn nghệ: “ Mừng Đảng - Mừng xuân”. Lớp 2: “ Mừng Đảng - Mừng xuân”. Lớp 3: Mừng Đảng, mừng xuân Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 5	Lớp học	Tuần 24	GVCN
THÁNG 3/2025	Tiến bước	Lớp 1: Yêu quý mẹ và cô Lớp 2: Yêu thương gia đình, quý trọng phụ nữ. Lớp 3: Bông hoa tặng mẹ Lớp 4,5: Sinh hoạt chủ điểm chào mừng 8/3 Tìm hiểu ngày “ Quốc tế phụ nữ 8-3”	Lớp học	Tuần 25	GVCN

Tháng	Chủ điểm	Nội dung trọng tâm	Hình thức tổ chức	Thời gian thực hiện	Người thực hiện
	lên Đoàn	- Viết thư, làm bưu thiếp tặng mẹ tặng bà			
		Lớp 1-5: Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn	Toàn trường	Tuần 25	BGH, TPT Đội, Đoàn Thanh niên
		Lớp 1-5: Truyền thông: Lối sống và văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường	Toàn trường	Tuần 26	GVCN
		Lớp 1: Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn. Lớp 2: Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn Lớp 3: Tiến bước lên đoàn Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 6	Lớp học	Tuần 27	GVCN
		Lớp 1-5: “Hãy lên tiếng” - Tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.	Toàn trường	Tuần 28	GVCN
THÁNG 4/2025	Hòa bình, hữu nghị	Lớp 1-5: Trái đất này là của chúng mình. Truyền thông Đội TNTP HCM.	Toàn trường	Tuần 29	BGH, TPT Đội
		Lớp 1: Em yêu hoà bình. Lớp 2: Việt Nam tổ quốc mến yêu! Lớp 3: Việt Nam quê hương em Lớp 4,5: Giới thiệu chủ điểm “Tình đoàn kết và hữu nghị” - Làm báo ảnh, sưu tầm tư liệu về các di sản văn hóa & di sản thiên nhiên ở trong nước & thế giới	Lớp học	Tuần 30	GVCN
		Lớp 1-5: Nói lời hay - Làm việc tốt.	Lớp học	Tuần 31	GVCN
		Lớp 1: Vẽ tranh về chủ đề: “ Chúng em yêu hoà bình”. Lớp 2: “Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta!”	Lớp học	Tuần 32	GVCN

Tháng	Chủ điểm	Nội dung trọng tâm	Hình thức tổ chức	Thời gian thực hiện	Người thực hiện
		Lớp 3: Trái đất này là của chúng mình Lớp 4,5: Sinh hoạt chủ điểm - Chào mừng ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại. - Tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ. - Tìm hiểu về truyền thống Đội TNTP HCM.			
THÁNG 5/2025	Nhớ ơn Bác Hồ	Lớp 1: Thiếu nhi với Bác Hồ Lớp 2: Em là dũng sĩ nhỏ cần, kiệm. Lớp 3: Bác Hồ kính yêu Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 7	Lớp học	Tuần 33	GVCN
		Lớp 1-5: Bác Hồ kính yêu!	Toàn trường	Tuần 34	BGH, TPT Đội
		Lớp 1: Hát về Bác Hồ kính yêu. Lớp 2: Ngàn hoa thơm dâng Bác. Lớp 3: Nhớ ơn Bác Hồ Lớp 4,5: Kể chuyện Bác Hồ: Bài 8	Lớp học	Tuần 35	GVCN

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội:

- Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, căn cứ hướng dẫn của Hội đồng đội để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
- Xây dựng chủ đề, chủ điểm hàng tháng để hướng dẫn các chi đội tổ chức tốt nội dung sinh hoạt Liên đội dưới cờ.

2. Các chi đội, lớp

- Căn cứ vào kế hoạch của Liên đội lựa chọn nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chủ đề từng tháng.

- Linh hoạt sáng tạo trong thực hiện các nội dung sinh hoạt, đảm bảo tinh thần vừa học vừa chơi, trải nghiệm phát triển các kỹ năng sống.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt dưới cờ của Liên đội kính mong các đồng chí giáo viên phối kết hợp thực hiện để chương trình đạt kết quả tốt.

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Hoài

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Quận;
- Quận Đoàn;
- Đoàn Phường;
- BGH , GVCN các lớp;
- Lưu VT.